
บันทึกรายงานการประ,ชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ อำ๓ อเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

*##*##**##*#****#*****###***#***#*#*#*

เม!ป!?ช ุ 1
ลำดับท่ี ซ่ือ - สฦล ตำแหน่ง ลายมือซ่ือ

๑. ร้อยตำรวจตรีสมัย นารีนทรีรักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย นารีนทรีรักษ์
๒. นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ จักรกฤษ จำปาศรี
๓. นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วัชราภรณ แข็ง1ขยัน
๔. นายอุหัย นาหอคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุทัย นาหอคำ
๕. นายวีรๅฒิ เพชรลาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วีรๅฒิ เพชรลาชัย
๖. นายอดีดักด๋ึ ภู่พระอินทรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อดิดักด้ิ ภู่พระอินทรี
๗. นายอาทิตย์ ชัยจันทรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อาทิตย์ ชัยจันทรา
๘. นายยุทธ1นา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ยุทธนา วารุกะ
๙. นายสมรุ]รณ์ ภูครองตา รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมรุ]รณ์ ภูครองตา

๑๐. นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ พาย ตองอ่อน
๑๑. นายทองพูล สุวะศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ทองพูล สุวะศรี
๑๒. นายสุนทร สุดแก้ว เลขาบุการสภาเทศบาลตำบลหอคำ สุนทร สุดแก้ว

๑๓. นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เล่ือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุไรรัตน์ จับทรีเล่ือน

ผ ู้เช ้!ร ่!ม!
ลำดับท่ี ซ่ือ - สฤล ตำแหน่ง ลายมือซ่ือ

๑. นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อัมพร ชัยเสนา

๒. นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ชัยเนตร มืนเทน
๓. นางสาวรสธร สิงห์บุดดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ รสธร สิงห์บุดดิ

๔. นายธนกฤต อาษาจิตร เลขาบุการนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ธนกฤต อาษาจิตร
๕. ร.ต.อ.ซยพัทธ์ วารี ท่ีปรีกษานายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ซยพัทธ์ วารี
๖. นางสาวบึญญาภรณ์ สันตรีรียาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ป้ญญาภรณ์ สันติรีรียาภรณ์

๗. นางสาวสุวภัทร มินเทน คนงานท่ัวไป สุวภัทร มืนเทน

๘. นางมันทยา ลาวัดพรม ผู้อำนวยการกองคลัง มันทยา ลาวัดพรม

๙. นางสาวสายฝน พันดา นกรีซาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สายฝน พับดา

๑๐. นางวงจันทร์ สีซมภู หัวหน้าลำมักปลัด วงจันทร์ สีซมภู

๑๑. นายนวพล สีซมภู ผู้อำนวยการกองช่าง นวพล สีซมภู

๑๒. นางสาวสถาพร คำพุทธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ สถาพร คำพุทธา

๑๓. นางมัรัญ เดชเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นิรัญ เดชเมือง

๑๔. นายรีทยา จรัสแสงเจรีญ รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ รีทยา จรัสแสงเจริญ

๑๕. นายรัฐบุรุษ แก้วเจรีญ มักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ร่ฐบุรุษ แก้วเจร่ญ

/เร่ิมประชุม....



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

-เอ-

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขาบุการสภาฯ/ปสัดเทศบาลฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระ ท่ี ๑

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตริฯ

ระเบียบวาระ ท่ี.. ๒.
ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมา!เกสภาฯ เจต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทรัรักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบ-วาระท่ี ๓

เริยนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ บัดนี้ กึงเวลาประชุมแล้ว ตรวจนับองค์ประชุมครบท้ัง ๑๒ 
ท่าน ขอเซิญ ท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบุ'ซาพระรัตนตรัย และตำเนินการประชุม ตาม 
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเซิญครับ 

(จุดธูปเบียนบุซาพระรัตนตรัย)

วันน้ีเปีนการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ 
วันน้ีสมาซิกสภาครบองค์ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุมครับ

๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่ม -

๑.๒ เร่ืองแจ้งให้ทราบจากนายกเทศมนตรี
เรียนประธานสภาฯสมาซิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านกระผม 

ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๔ -  หนองเข็ง หมู่ท่ี ๓ 
ได้เร่ิมดำเนินการซ่อมแซมแล้วฝากท่านสมาซิกสภาฯ เขต ๒ ช่วยกันกำกับดูแล้วด้วยครับ

ขอทำความเข้าใจเก่ียวกับการสืกษาลูงานท่ีเทศบาลตำบลเขตอุดมพักด้ี วันน้ันผมไม่ทราบ 
จริงๆว่าเวลาที่เราแจ้งเข้าดิกษาดูงานนั้นเป็นเวลา ๐๙.๐๐ น. เพราะตามกำหนดการเดิมนั้น 
เวลา ๑๑.๓๐ น. ตอนแรกที่ไปกึงเห็บท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ท่านแจ้งว่ามารอคณะเรา ๓ 
ช่ัวโมงแล้ว ผมก็ไม,ได้ขี้แจงอะไรเพราะผมเข้าใจว่า ๑๑.๓๐ น. ถ้าทางเรามีการเปลี่ยนแปลง 
เวลาก็แจ้งผมบ้าง ถ้ารู้ก็จะได้เร่งเวลาให้ไปตามกำหนด และจะได้อธิบายและขอโทษเขาครับ

เร่ือง รับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แนบรายละเอียดกับหนังสือเซิญประชุมแล้ว ทุกท่านคงอ่านทำความเข้าใจ 
แล้ว มีสมาซิกท่านใดแกไขเปล่ียนแปลง หรือคำข้ีแจงใด ก่อนท่ีจะขอคำรับรอง เซิญครับ...

ขอแก้!ฃข้อความของผมเองหน้าท่ี ๑๑ ข้อความอย่าโทษสมาซิกสภาฯ เขต ๒ เปล่ียนเป็น 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ครับ

มีสมาซิกสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเดิมหรือไม่... ถ้าไม่มีการแก้!ขเปล่ียนแปลง หรือไม่มีคำข้ีแจงใด ผม 
ก็จะขอมดิท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือขอคำรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/ ๒๕๖๖ 

สมาซิกฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/ ๒๕๖๖ ยกมือครับ

- มติท่ีประชุมรับรอง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/ ๒๕๖๖ ด้วยเสียง 
เป็นเอกฉันท์ -

เร่ืองกระทู้ถาม
•ไม่ มี  -

/ระเบียบวาระที่ ๔...



- ๓ -

ระเบียบ'วาระVI ๔

ระเบียบวาระที่ ๕ 
ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตริฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตริฯ

เร่ืองท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไมม่ -ี

เร่ืองเสนอข้ึนใหม่
๕.๑ ญัตติรับโอนหอกระจายข่าวหมู่บ้านหอคำ หมู่ท่ี ๑
๕.๒ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ต้ังจ่ายรายการใหม่
๕.๓ ญัตติขอชุดเจาะบ่อบาดาล
๕.๔ ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และต้ังจ่ายรายการใหม่ 
๕.๕ ญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้พ้ืนท่ีสาธารณประโยซนให้กับบ้านหอคำ หมู่ท่ี ๑ 
เป็นการเสนอญัตติของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำและทางสภาเทศบาลตำบลหอคำจะ 

พิจารณาอบุมัติทีละญัตติ เข็ญท่านนายกเสนอแต่ละญัตติเชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ
ข้าพเจ้า นายอัมพร ขัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติขอ 

ความเห็นชอบการพิจารณารับโอนหอกระจายข่าวหมู่บ ้านหอคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหอคำ 
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ หมู่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมน้ี

ข้อกฎหมาย/ระเบียน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนนงาบหอกระจายข่าวประจำ 

หมู่บ้านและชุมขน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๖ เพ่ือให้ความเห็นชอบรับโอนต่อไป

ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติการรับโอนหอกระจายข่าวหมู่บ้านหอคำ หมู่ท่ี ๑ มี 
สมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมก่อนขอมติเข็ญครับ...หากไม่มืสมาชิกสอบถามเพิ่มเติมผมจะขอ 
มตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นขอบรับโอนหอกระจายข่าวหมู่บ้านหอคำ หมู่ท่ี ๑ ยกมือครับ

-ที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบญัตติรับโอนหอกระจายข่าวหมู่บ้านหอคำ หมู่ที่ ๑ ด้วยเสียงเป็น 
เอกฉันท้- เวลา ๑๐.0๐ น.

๕.๓ ญัตติขอความเห็นขอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ขอเรียนเข็ญท่านนายกอธิบายรายละเอียดครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ
ข้าพเจ้า นายอัมพร ขัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังน้ี 
โอนลด แผนงาน!เดลาหกรรมแล.ะ!ยธว 

หมวดค่าที่ด ินและสิงปลูกสร้าง
ค่าบึกเขตท่ีสาธารณะ ต้ังไว้ ๑๐๐1๐๐๐ บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ 

๑๐๐1๐๐๐ บาท โอนลด ๑00,000 บาท คงเหลือหลังโอนลด - บาท
รวมโอนลดท้ังสิน ©00,000 บาท (หน่ีงแสนบาทถ้วน)

/โอนเพิ่ม...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอดิสักด๋ึ ภู่พระอินทร ์
สมาอิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตริฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอุทธบา วารุกะ 
สมาอิกสภาฯ เขต ©

โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตุลาหกรรมและโยธา 
หมวดค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสรัางสิงสาธารญปโภค

โครงการ‘ยุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสะอาด หนุ่ท่ี ๔ โอนเพ่ิม ©0๐,000 บาท 
คงเหลือหลังโอนเพ่ิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รวมโอนเพ่ิมท้ังสัน ©00,000 บาท (หนี่งแสนบาทบ้วน)
กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณท์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง 
ท่ีทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
อนุม้ตฃองสภาห้องถ่ิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานาเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ท่านนายกเทศมนตรีฯได้อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕๖๖ และต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกสะอาด ก่อนขอมติมี 
สมาซิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมก่อนขอมติเชิญครับ

เรียนประธานสภาฯสมาซิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายอดิสักดิ้ ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ เรื่องญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕๖๖ และต ั้งจ'ายเบ ีนรายการใหม, ผมเห ็นด ้วยคร ับ ในการข ุดเจาะบ'อบาดาล 
ท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอน้ันควรเร่งให้ดำเนินการ แต่ก็ติดขัดในหลายๆอย่าง เพราะบ้านโคก 
สะอาด บ้านเจริญรัตน์ มีบีญหาเรื่องนํ้าบาดาลมานานและเยอะมากตอนนี้คงยังไม่ทุเลาหรอก 
ครับเพราะฝนยังไม่มา แต่ถ้าทำชุดน้ีแลัวหวังว่าคงไม่เกิดบีญหาอีก เพราะเรื่องบ่อบาดาลที่บ้าน 
โคกสะอาดเราก็มีหลายบ่อเหมือนกันและบางบ่อก็ไมได้ใข้ด้วยเหตุผลบางประการ และที่จะ 
ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลใหม่น้ันขุดเจาะบริเวณไหนมีความม่ันคงยังยืนขนาดไหน เพราะลงทุน 
ไปไม่ใช่น้อย และจะเกิดบีญหาอีกไหม เพราะเราไม่ต้องกลับมากังวลกับสิงท่ีเราลงทุนไป ขอบคุณ 
ครับ

เรียนประธานสภาๆสมาซิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายอัมพร ขัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ บริเวณท่ีเราจะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ัน 
จะเป็นญัตติต่อไปเราจะขออนุญาตผ่านสภาฯ ในการดำเนินการครับ เราจะไปขุดเจาะในท่ีสาธารณ 
บริเวณหนองเบนน้อย ที่ว่าจะสำเร็จหรือไม่น้ันเป็นเร่ืองของอนาคต คิดว่าจะทำให้ดีท่ีสุดในการ 
แก้โขบีญหาและน่าจะดีฃ้ึนครับ ขอบคุณครับ

ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เรียนชี้แจงแล้วเกี่ยวกับสลานที่ขุดเจาะแล้ว มีสมาซิกท่านใด 
สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ

เรียนประธานสภาฯสมาซิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผม 
นายยุทธนา วารุกะ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ จากแบบสรุปค่าก่อสร้างตามแบบ ปร.๕ ท่อขนาด ๕ น้ิว 
แล้วมาดูแบบแปลนก่อสร้างบ่อบาดาล รายละเอียดของเราเป็นแบบเป็นท่อ ๔ น้ิว แต่ตัวงานบ่อ 
บาดาลเส้นผ่านดูนย์กลาง ๖ น้ิว เหมาะกับการก่อสร้างบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค แต่ท่อ ๔ น้ิว 
เหมาะสำหรับการก่อสร้างบ่อบาดาลเพ่ือสังเกตการณ์น้ําบาดาล ผมขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ถ้าราคาไม่ห่างกันมากทำไมเราไมใข้ท่อ ๖ น้ิวไปเลยครับ

/นายนวพล...



นายนวพล สิซมภู 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ร.ต.ต.สมัย นาริบทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

-๕-

เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายนวพล สีชมภู ผู้อำนวยการกองช่าง คือในปริมาณราคาจะมีท่อ ๔ น้ิว ๖ น้ิว ๘ น้ิว งบประมาณ 
ท่ีเราจะโอนมาต้ังจ่ายรายการใหม่น้ันมีงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เราเลยคำนวณราคาคร่าวๆ 
ท่อ ๔ น้ิว ตอนแรกว่าจะเจาะท่อขนาด ๕ น้ิว แต่ราคาในแบบแปลนของ ๕ น้ิวไม่มี จะมีเฉพาะ ๔ 
น้ิว กับ ๖ น้ิว พอคำนวณราคาของ ๖ น้ิว แล้วราคามันเกินจากงบประมาณท่ีเราจะโอนมา และ 
เราจะเจาะอยู่บริเวณหนองเบ็นน้อยซึ่งติดกับหนองนํ้า และบ่อนํ้าที่ทางกรมทรัพย์ฯ เจาะให้ 
บริเวณบ้านผู้ใหญ่แสงดาว หลาบหนองแสง ก็เป็นท่อขนาด๔ นิ้วมันก็สามารถใข้ได้ครับ เลย 
สรุปกันเป็นท่อ ๔ นิ้ววิธีการเจาะก็คือจะมีท่อผูกลงไปตลอดแนวประมาณ๖ ๐ เมตร ต้องใช้ท่อ 
และจะมีกรวดหินโรยด้านข้างท่อทั้งหมดเพื่อไม่ให้ดินไปอุดท่อ และกันบ่อด้วย ถ้าเจาะตามที่ 
ซาวบ้านเจาะบ่อหน่ึงไม่น่าจะเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และไม่รับประกันว่าจะพังหรือไม่พัง เราเลยใช้ 
แบบมาตรฐานของกรมทรัพย์ท่ีเขาใช้ครับ

ขอขอบคุณท่านนวพล สีซมภู ผู้อำนวยการกองช่าง ท่ีได้เรียนข้ีแจงให้กับสมาชิกได้รับทราบ 
ก่อนท่ีจะขอมติมีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ...หากไม่มีผมจะขอมตินะครับ สมาชิก 
ท่านใดเห็นขอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ยกมือครับ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์- เวลา ๑๐.๔๐ น.

๕.๓ ญัตติขอขุดเจาะบ่อบาดาล 
เรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติ 
ขอความเห็นขอบการพิจารณาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหนองเบ็นน้อยสาธารณประโยขน์ หมู่ท่ี 
๔ บ้านโคกสะอาด ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตามหนังสือสำหรับที่หลวง 
เลขท่ี นค.๐๒๕๘ ขอใช้พ้ืนท่ีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มาพร้อมน้ี

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
๑.ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเก่ียวกับการประกอบ 

กิจการน้ําบาดาล ตามพระราซบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม ผ่านระบบข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวง 
การเมืองใช้ท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยซนัในราซการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน่าเช้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
หอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๖ เพ่ือให้พิจารณาเห็นขอบต่อไป

ก่อนท่ีจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเชิญครับ

/นายยุทธนา...



นายยุทธ'นา วารุกะ 
สมา?กสภาฯ เขต ๑

นายนวพล สีชมพู 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมา?กสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทรัรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแมัว 
เลขาบุการสภาฯ/ปสัคเทศบาลฯ

-๖-

เรืยนประธานสภาฯ สมา?กสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายยุทธนา วารุกะ สมา?กสภาฯ เขต ๑ ต่อจากท่ีผมสอบถามข้อมูลไว้ถ้าเราเพ่ิมจากท่อ ๔ น้ิว 
เป็นท่อ ๖ น้ิว น้ันเป็นราคาเท่าไรครับ เพราะท่อ ๖ น้ิวจะเหมาะกับการสร้างบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค 
บริโภคครับ ท่านสมา?กสามารถดูเพ่ิมเติมได้โน ปร.๔ ปร.๕ ของเราจะเป็นท่อ ๕ น้ิว ถ้าเพ่ิมมา 
ราคาไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทน้ันเราเปล่ียนเป็นท่อ ๖ น้ิว จะดีกว่าไหมทำคร้ังเดียวให้มันจบไปเลย 
เพราะถ้าท่อ ๔ น้ิวมันไม่พอจะมีป้ญหามาตามหลัง ครับ

เรียนประธานสภาฯสมา?กสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายนวพล สีซมภู ผู้อำนวยการกองช่าง จากการคำนวณราคาการเจาะท่อ ๖ น้ิว ความลึก ๖๐ 
เมตร ราคาเมตรละ ๒,เอ๒๖.๕๗ บาท ราคาน้ํามันอยู่ท่ี ๓๒ บาท ตกประมาณ ๑๓๓,๕๙๕ บาท 
ครับ เพ่ิมเข้ามาประมาณ ๓๓,๖๐๐ บาท เพราะราคาเปล่ียนตามราคาน้ํามัน ด้วยเพราะเม่ือลักครู่ 
เราคำนวณราคาน้ํามันอยู่ท่ี ๓๔ บาท ครับ

หวังว่าท่านคงเข้าใจนะครับ เ?ญครับ

ฝากท่านคณะผู้บริหารพิจารณาผมขอเสนอแนะว่าควรไข้ท่อ ๖ น้ิว นะครับ เพราะ 
งบประมาณเพ่ิมมาอีก ประมาณ ๓๓,๖๐๐ บาท ขอบคุณครับ

เ?ญท่านปลัดฯ ครับ

เรียนประธานสภาฯสมา?กสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ/เลขานุการสภาฯ ผมขออบุญาตตอบแทนท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ และผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะปลัดเทศบาลตำบลหอคำ และเป็นเจ้าหน้าท่ี 
งบประมาณ ตอบคำถามแทนน้องๆท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุและหัวหน้าพัสดุ คือตามญัตติท่ีเสนอคือ 
ให้ต้ังงบประมาณตามที่เสนอ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือโอนต้ังจ่ายรายการใหม่คือผ่านมาแล้ว อันท่ี 
๒ คือ ขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลในท่ีสาธารณประโยชน์ ซ่ึงอยู่ในอำนาจสภาฯ และเราต้องไปขอ 
อนุญาตกับที่ดินอีกครั้ง ตามระเปียบที่แนบอยู่และระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประเดีนสุดท้ายที่ 
ท่านยุทธ'นา วารุกะ ได้เป็นข้อกังวลใจฝากข้อคิดไว้ให้คิด เรื่องราคาลักครู่ท่ีผ่านมา ท่ีแจ้งอยู่ใน 
ญัตติที,โอนงบประมาณคงคาใจท่าน ในวิธีการงบประมาณราคาหลวงซึ่งมันจะมีค่า ?90*0โ ? 
และค่าอะไรต่างๆ เข้ามาคูณมีกำไรมีขาดทุนมีค่าเส่ือมอยูในน้ัน ประมาณ ๓๐9*6 ถ้าเรามาจ้าง 
เอกซนคือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นการต่อรองราคาท่ีถูกกว่าเดิม แต่คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานท่ี 
เราต้องการ มี ๓ ประเด็น ในการขออนุญาตชุดเจาะบ่อบาดาลถ้าเป็นท่อขนาด ๔ น้ิว เวลาขอ 
อนุญาต'ขอท่ี'จังหวัด ท่อ ๖ น้ิว ต้องขอผ่านเขตกรมทรัพย์ท่ีจังหวัดอุดรธานี แตกส่งขออนุญาตท่ี 
จังหวัดบึงกาฬแต่เขาจะส่งให้ทางเขตพิจารณา ถ้าก่อนที'ขออนุญาตขุดเจาะ ท่านนายกฯ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ต้องสอบถามผู้รับจ้าง และคุยกับผู้รับจ้างว่าในราคาน้ิเป็นท่อขนาด ๖ น้ิว หรือ ๕ 
น้ิวลึกขนาดน้ีหรือเอาจนเจอน้ําท่ีเพิยงพอคุณจะทำไต้ในราคาเท่าไร เราไม่บอกว่ามีงบประมาณ 
เท่าไร ถ้าเขาบอก ๙๐,๐๐๐ บาท เราก็ต่อลองราคาลง ๘๕,๐๐๐ บาท ได้ไหม ถ้าไต้๙๐,๐๐๐ 
บาท แต่เป็นท่อ ๖ น้ิว ไต้ อำนาจอยู่ท่ีท่านนายกฯ หรือว่า ๔ น้ิวก็อยู่ในราคามาตรฐานอยู่แล้ว 
ท่านนายก ฯ พิจารณาว่าซาวบ้านเดือดร้อน และรักษาประโยซน์ให้กับซาวบ้าน ท่อขนาด ๖ น้ิว 
หรือ ๕ น้ิว ขอให้ท่านตัดความกังวลใจของท่านไต้ในฐานะผมเป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณก็จะทำ 
ให้เกิดประโยซน์กับซาวบ้านให้ไต้มากท่ีสุดครับ

/ร.ต.ต.สมัย...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสมบูรณ์ ภูครองตา 
รองประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

-๓เ

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำที่ได้ซี้แจงรายละเอียดครับ มีสมาขิกท่านใดแสดง 
ความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมก่อนขอมติหรือไ ม ่,..เขิญครับ

เรียน ประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผม 
นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาฯ ผมก็ดีใจท่ีสมาขิกสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบการโอน 
งบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล ผมไปบ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี ๔ ผมก็จะ 
ได้รับคำถามตลอดว่าเมื่อไหร่บีญหานิ้าประปาจะใช้ได้ปกติจะไม่มีบีญหา ผมก็ขอบคุณท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ท่ีให้ความสำคัญในการแก่ไฃบีญหาให้กับซาวบ้านขอบคุณครับ

มีสมาขิกท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมก่อนขอมติหรือไม่...เชิญครับ

ผมเห็นด้วยกับท่านยุทธนา วารุกะ สมาขิกสภาฯ เขต ๑ ถ้าดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างถ้าคุยกันได้ก็จะเกิดประโยชน์กับซาวบ้านและทางราชการได้รับประโยชน์ แต่ 
ถ้าเป็นท่อขนาด ๖ น้ิว ก็จะยืดระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก ครับ

มีสมาขิกท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมก่อนขอมติหรือไม่...เชิญ ถ้าไม่มีสมาขิก 
ท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมผมจะขอมตินะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขุดเจาะบ่อ 
บาดาล บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์หนองเบ็น ยกมือครับ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์หนองเป็น ขอใชัพ้ืนท่ี 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร ด้วยเสิยงเอกฉันท์-

๔.๔ ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๖ และต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เรียนเชิญ 
ท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข้าพเจ้า นายอัมพร ชัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๖ และต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังน้ี

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
หมวดค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

๐๔.ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ บ้านโนนยาง 
ต้ังไว้ ๒๔๖,๐๐๐ บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ ๒๔๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๔,๐๐๐ บาท
คงเหลือหลังโอนลด ๒๒๑,๐๐๐ บาท

รวมโอนลดท้ังสิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

โลนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผบงานชุดสาหกรรมและโยธา 

หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
จัด'ซ้ือเพาเวอร์มิกเซอร์ กำลังขับ ๑,๔๐๐ วัตต์ หอกระจายข่าว บ้านโนนยาง หมู่ท่ี ๔ โอน 

เพ่ิม ๒๔,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม ๒๔,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพ่ิมท้ังสิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

/กฎหมาย/ระเบียบ...



-๘-

กฎหมาย/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและถ่ิงก่อสร้างท่ีทำให้ 
คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัดิของ 
สภาท้องถ่ิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ผมขออนุญาตเพ่ืมเดิมครับ ทางผู้ใหญ่บ้านโนนยาง หนุ่ท่ี ๕: ได้นำเคร่ืองเสียงมาให้ทาง 
เทศบาลตำบลหอคำ ซ่อมแซมให้ แต่ก็'ไม,สามารถซ่อมแซม'ได้ จึงได้ปรึกษาหารือกับทาง 
ผู้ใหญ่บ้านโนนยาง ต้องตำเนินการจัดซื้อใหม่ จึงคุยกันว่าขอโอนลดงบประมาณของทางหถู่ 
บ้านจากโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. พร้อมฝาปิด ภายในหยู่บ้าน หยู่ที่ ๔ 
บ้านโนนยาง งบประมาณต้ังไว้ ๒๔๖,๐0๐ บาท ได้ไหมเพราะทางเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
ทางผู้ใหญ่บ้านโนนยางก็อนุญาตให้เอนงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซ้ือเพาเวอรัมิกเซอร์ กำลังขับ 
๑,๔๐๐ วัตต์ หอกระจายข่าว ใหม่ครับ

นายอุทัย นาหอคำ เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ศมาชิกศภาฯ เขต ๑ นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภา ฯ เขต ๑ ผมมีคำถามเพื่อความขัดเจนในการซ่อมแซมหอ

กระจายข่าว จากท่ีเราขอปรับโอนงบประมาณในเทศบัญญัติเป็นงบประมาณเดียวกันหรือไม่ครับ 
หรือในเทศบัญญัติไม่เพียงพอจึงขอโอนเพ่ิมครับ

นายสุนทร สุดแภัว เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านกระผม
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ/เลขานุการสภาฯ ตามท่ีท่านอุทัย นาหอคำ สมาชิก

สภาฯ เขต ๑ สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ต้ังไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท คือ 
งบประมาณต้วนี้ กรณีจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นงานบริการสาธารณะในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ท่ีเราต้ังไว้ปี 
๒๔๖๖ ต้องปรากฏอยู่ในแผนฯ ถึงจะสามารถต้ังจ่ายในงบประมาณได้ เลยขอให้เทศบาลตำบล 
หอคำ จัดซื้อจัดหาและดูแลรักษา จึงไต้ท่าการโอนงบประมาณจากรางระบายนํ้าฯ อยู่ท่ี 
ขบวนการในการสรรหาเพาเวอร์มีกเซอร์ ที่ดีพอสมควรและซ่อมแซมง่าย ช่างท่ีไหนซ่อมแซมก็ 
ซ่อมแซมได้ ส่วนปี ๒๔๖๗ งบประมาณก็ไม่ถูกลบล้างก็ยังต้ังไว้เหมือนเดิม นำเรียนท่านได้ทราบ 
เบ้ืองด้นครับ

นายอุทัย นาหอคำ ขออนุญาตอึกรอบครับ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๖ ได้มีการประชุมคณะกรรมการแผนฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เราได้พูดถึงเร่ืองหอกระจ่ายข่าว คือเล่ือนจากปี ๒๔๖๗ มาเป็นจ ๒๔๖๖ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐

บาท ใช่หรือไม่ครับ

นายสุนทร สุดแก้ว ผมเข้าใจคำถามแล้วครับ ท่านเข้าร่วมประชุมผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมมอบหมายให้ผู้ช่วย
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ เลขาเข้าประชุมแทนเนื่องจากติดภารกิจ งบประมาณจากปี ๒๔๖๗ เลื่อนเป็น ๒๔๖๖ น้ัน ใน

เร่ืองของแผน เมื่อได้บรรจุในแผนแล้วจะปรากฏอยู่แบบนั้นจนกว่าจะถึง ๔ ปี ถ้ามีการเพิ่มปี 
๒๔๖๖ เป็นการเพ่ิมเติมแผน เพ่ือให้มันสามารถตำเนินการได้ หากปี ๒๔๖๗ ทางผู้ใหญ่บ้านโนน 
ยาง อยากซ่อมแซมอึกก็สามารถท่าได้ โดยจัดลงในเทศบัญญัติ ซ่ึงเราจะมีการพิจารณาในช่วง 
เดือน สีงหาคม ๒๔๖๖ เราจะเรื่มจัดท่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๗ 
แต่งบประมาณจะอยู่ในงบของหพู่บ้าน และทางสมาซิกสภาต้องให้ความเห็นชอบครับ

/ร.ต.ต.สมัย...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาริ)กสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตริคำบลหอคำ

ร.ต.ต.สมัย นารินทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตริตำบลหอคำ

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลหอคำท่ีได้นำเรียนช้ีแจงให้กับสมาขิกได้รับทราบครับ สมาขิก 
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ

จากกรณีน้ีเงินท่ีนำมาใช้คือเงินงบประมาณของหมู่บ้านหอคำหมู่ท่ี ๑ โอนให้เทศบาลตำบล 
หอคำ จุดประสงค์คืออยากให้เทศบาลตำบลหอคำเช้าไปดูแล ฉะน้ันแล้วกรณีของบ้านหอคำ 
หมู่ท่ี ๑ ถ้าจะขอให้เทศบาลตำบลหอคำดำเนินการเหมือนกับบ้านโนนยางได้ไหม หรือต้องทำ 
อย่างไรครับ

ก็ดำเนินการกรณีเดียวกัน ทำเหมือนกันแต่ถ้าจะดำเนินการอย่างไรเอาไว้บรรจุลงในเทศ 
บัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗ ดีกว่าครับ

มีสมาขิกท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมก่อนขอมติหรือไม่...หากไม่มืผมจะขอ 
มตินะครับ

สมาขิกท่านใดเห็นขอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕:๖๖ และต้ังจ่ายรายการ 
ใหม่ เพ่ือจัดซ้ือเพาเวอรีมืกเซอร์ กำลังขับ ๑1๕๐๐ วัตต์ หอกระจายข่าว บ้านโนนยาง หมู่ท่ี ๕ ยกมือ 
ครับ

-ที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นขอบญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และตั้งจ่าย 
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเพาเวอรีมีกเซอรี กำลังขับ ©,๕©๐ วัตต์ หอกระจายข่าว บ้านโนนยาง 
หมู่ท่ี ๕ ด้วยเสียงเอกฉันทํ -  เวลา ©๐.๔๕ น.

๕.๕ ญัตติขอความเห็นขอบการขอใช้พ้ืนท่ีสาธารณประโยซนํ ให้กับบ้านหอคำ หมู่ท่ี ๑ 
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำช้ีแจงรายละเอียดครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ
ช้าพเจ้านายอัมพร ขัยเสนา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอเสนอญัตติขอความ 

เห็นขอบการขอใช้ท่ีตินสาธารณประโยซนํ (ป่าช้าสาธารณประโยชน์) แปลงหนังสือสำคัญสำหรับ 
ท่ีหลวง เลขท่ี นค ๑๔๔๘ ซ่ึงมืเน้ีอท่ี ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา โดยขอใช้เน้ือท่ี จำนวน ๘ ไร่ 
๓ งาน ๓๒ ตารางวา เพ่ือให้บ้านหอคำ หมู่ท่ี ๑ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบ้งกาห จังหวัดบึงกาฬ 
เช้าทำประโยซนํและขอใช้เพ่ือก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพปลอดมลพิษ และอาคารประกอบอื่นๆ 
เก่ียวกับทำพิธีเผาศพและกิจกรรมทางศาสนา ตามอำนาจในการดูแลรักษาและคุ้มครองบึองกัน 
ท่ีตินอันเปีนท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประขาซนใช้ร่วมกัน ตามความในมาตรา ๑๒๒ วรรค 
หน่ึง และวรรคสอง แห่งพระราขบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ และท่ีแก็ไขเพ่ิมเติม 
ทุกฉบับ ท่ีกำหนดให้นายอำเภอมีหน้าท่ีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดูแลรักษาและ 
คุ้มครองบ้องกันที,ดินอันเบึนทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประซาซนใข้ร่วมกัน และสง 
สาธารณประโยซนํอื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ โดยขอความเห็นขอบจากผู้ว่าราซการจังหวัด และ 
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวช้อง และสภาเทศบาลตำบลหอคำ ได้ให้ 
ความเห็นซอบให้บ้านหอคำ หมู่ที่ ๑ ใช้ที่ดินแปลงและจำนวนที่ขอแล้วเมื่อคราวประชุมสภา 
เทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-๙-

/เทศบาลตำบลหอคำ...



-๑๐-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอุทัย นาหอคำ 
สมา?กสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร มัยเสนา 
นายกเทศมนตริตำบลหอคำ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขาบุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอดิศักด๋ึ ภู่พระอินทร ์
สมา?กสภาฯ เขต ๑

เทศบาลตำบลหอคำ ได้สำเนารายงานการประขุมคร้ังดังกล่าวให้ผู้ใหญ่บ้านหอคำ หมู่ท่ี ๑ 
ไปติดต่อ เพ่ือย่ืนขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ (ป่าช้าสาธารณประโยชน์) เจ้าหน้าท่ีท่ีตินแนะนำ 
ว่าไม'ต้องฃออบุญาตใช้จากผู้'ว่าราชการจังหวัด เน่ืองจากเบ็เนการปรับปรุงหรือพัฒนาท่ีดินโดยไม่ 
กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันชองราษฎร และราษฎรใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณประโยชน์ได้ 
ดีกว่าเดิม ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถน แต่หากไปทำ 
โครงการอนๆที่ไม่เกี่ยวกับวัตอุประสงค์ของที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวถึงจะต้องขอใช้ตาม 
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวช้อง รายละเอียดตามหนังสือท่ีส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเช้าวาระการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นขอบ

มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ืมเติมเชิญครับ

เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ คณะผู้'บริหาร และผู้เช้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผม 
นายอุทัย นาหอคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เร่ืองการขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์น้ันเราคุย 
กันหลายรอบแล้วยังกลับมาขออนุญาตเพื่มอีก ผมอยากสอบถามเพราะยังไม่กระจ่างในแนว 
ทางการใช้งบประมาณท่ีเทศบาลตำบลหอคำท่ีใช้ในการก่อสร้างเมรุบ้านหอคำว่าจะนำไปใช้แบบ 
ไหน อยากทราบแบบซัดเจนเก่ียวกับงบประมาณท่ีเราสนับสบุนไปครับ

เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เช้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผม 
นายอัมพร มัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่เทศบาลตำบล 
หอคำให้การสนับสนุน ทางกองช่างเทศบาลตำบลหอคำจะเช้าไปประเมีนราคาค่าก่อสร้างต่อจาก 
งานส่วนท่ีหมู่บ้านทำไว้ประเมินว่าจะดำเนินการตรงจุดไหนราคาเท่าไรออกแบบถ้าเราตำเนินการ 
ไม่ทันในปีงบประมาณเราก่ีสามารถขอกันเงินงบประมาณไว้เบีกจ่ายต่อไปได้ครับ

เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เช้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผม 
นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ /เลฃาบุการสภาฯ ตามแบบน้ันงบประมาณในการ 
ก่อสร้างอยู่ประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท งบประมาณท่ีเทศบาลตำบลหอคำสนับสบุน ๗๔๓,๐๐๐บาท 
ช่างต้องเช้าไปดูเพราะทางหมู่บ้านทำฐานไว้แล้วช่างของเทศบาลตำบลหอคำจะเช้าไปดูว่าจะเร่ิม 
ดำเนินการจากส่วนไหนต้องคำนวณตามหลักของงานช่าง ไม่ทำตามคำของคนอ่ืน เราจะทำตาม 
หลักของการช่างเท่าน้ันในงบประมาณท่ีเรามีทำได้แค่ไหนก่ีคือแค่น้ัน ต้องทำตามหลักการของช่าง 
ไม่ให้คนอ่ืนมาเก่ียวช้องครับ

สมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ืมเติมเชิญครับ

เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เช้าร่วมประขุมทุกท่าน กระผม 
นายอดิดักดิ้ ภู่พระอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมดูช้อกฎหมายกับหนังสือกรมที่ดินแล้วมัน 
ขัดกัน ผมไม่ขัดแต่ถ้าดูแบบน้ีแล้วผมคงงดออกเสียง

/นายสุนทร...



นายสุนทร สุดแล้ว 
เลขาบุการศภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

นายอดิสักด ภู่พระสินทร์ 
สมา?กลภาฯ เขต ®

ร.ต.ต.สมัย นารินท4รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทริรักษ์ 
ประธานสภาฯ

เร่ิมประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินหริรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตริฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทริรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมา?กสภาฯ เขต ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทริรักษ์ 
ประธานสภาฯ

หนังสือตัวนี้เป็นโครงการหนึ่งตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) เขาทำรางระบายนํ้าในพื้นท่ี 
สาธารณประโยชน์ สำนักงานท่ีดินจังหวัดเขาหารือไปกรมท่ีดิน ได้ตอบข้อซักซ้อมแนวทางในการ 
ดำเนินการเม่ือก่อนเราเคยอ้างระเบียบน้ีครับ

เรียนประธานสภาฯสมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านกระผม 
นายอดิตักด ภู่พระอินทร์ สมาขิกสภาฯ เขต ๑ ก็ฃอให้ทางท่านประธานสภาฯ บันทึกด้วยว่าใน 
การท่ีเราพิจารณาเราได้มีหนังสือซักข้อมความเข้าใจของกรมท่ีดินประกอบด้วยครับ เป็นการกันตัว 
เราด้วยในการพิจารณาครับ

ขอบคุณท่านอดิตักด ภู่พระอินทร์ สมาขิกสภาฯ เขต ๑ ท่ีให้ข้อคิดในการพิจารณาการขอใช้ 
ท่ีสาธารณประโยชน์ อ้างถึงหนังสือกรมที่ดินด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๕๑๑.๓/ว๒๙๔๖๖ ลงวันท่ี ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ เร่ือง ซักข้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ 
ระดับตำบล เพิ่อประกอบพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ไนที่ดินสาธารณประโยชน์ ให้กับ 
บ้านหอคำ หบุ่ท่ี ๑ มีสมาซิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่...หากไม่มีผมจะขอมดินะครับ 

สมาขิกท่านใดเห้นชอบการขอใช้พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ ให้กับบ้านหอคำ หยู่ท่ี ๑ ยกมือครับ

-ที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบการขอใช้พี้นที่สาธารณประโยชน์ ให้กับบ้านหอคำ หยู่ที่ ๑ 
ด้วยเสียงเอกลันทํ -

เราใต้ดำเนินการประชุมมาเป็นเวลานานพอสมควรผมขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ 
พักการประชุม เวลา ๑๑.๒๐ บ.

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ มีสมาขิกท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆเขิญ ครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายอัมพร ขัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อยากหารือกับท่านสมาขิกสภาเทศบาลตำบลหอ 
คำ เก่ียวกับการแต่งกายเข้าร่วมประชุมสภา เรามีมติกันดีไหมว่าถ้ามีการประชุมสภาเราจะเต่งกาย 
ด้วยชุดสีกากี ดูเรียบร้อยดีหรือท่านสมาขิกมีความคิดเห็นอย่างโรครับ

อย่างท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ว่าละครับถ้าเป็นชุดสีกากีกีดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายพาย ตองอ่อน เร่ืองของการแต่งกายเข้าร่วมประชุมสภาน้ันเป็นคำลังของท่านประธานสภาฯ 
เพราะการแต่งกายท่านประธานจะระบุในหนังสือเขิญประชุมสภาครับ

ผมจะขอมิติที่ประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญและให้เป็นระเบียบ สมาขิกท่านใด 
เห็นชอบในวันประชุมสภา สมัยสามัญ ให้ใส่เคร่ืองแบบสีกากี ยกมือครับ

/มติที่ประชุม...



มติที่ประ‘ชุม

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนต1ตำบลหอคำ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาขิกสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาขิกสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาขิกสภาฯ เขต ๒

นายอดิศักด๋ึ ภู่พระอินทร์ 
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

นายอุทัย บาหอคำ 
สมาขิกสภาฯ เขต ®

-ที่ประชุมมีมติใทัแต่งเครื่องแบบสีกากีเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ด้วยเสียงเป็นเอก 
อันทํ-

เร่ืองหนังสือเชิญร่วมประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี ๒๑ -  ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ สมาชิกท่านใดสนใจเดินทางเข้าร่วมประชุมคร้ังน้ีสามารถแจ้งรายซ่ือเข้ามาได้นะ 
ครับ ผมจะให้เจ้าหน้าท่ีสัาเนาเอกสารหนังสือให้กับสมาชิกได้ศึกษาและพิจารณาเข้าร่วมครับ

เร่ืองการเข้าร่วมประชุมสันนิบาติอีกสัก ๒ วันจะแจ้งรายซ่ือครับ

•เรื่องเข้าร่วมประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีสำเนาหนังสือและให้สมาชิก 
แจ้งรายซ่ืออีกคร้ังครับ

•หารือกับสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้ ; 
เจ้าหน้าท่ีฃ๋ึนจอภาพแผนท่ีทางอากาศตรงจุดสถานท่ีใข้จัดงานบุญบงIฟ เป็นการนำเสนอสถานท่ีใน 
การใข้จ้ดงานมีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติมสามารถเสนอได้ครับ I

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม I
นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เก่ียวกับเร่ืองสถานท่ีจัดงานบุญบ้ังไฟประเพณีในเร่ือง 
สถานท่ีจัดงานผมขอคำข้ีแนะและระเบียบอ้างอิงด้วยครับ เพราะสถานท่ีมันติดขายแดนมากเกินไป I
มีระเบียบรองรับไหมว่าระยะห่างระหว่างประเทศควรอยู่ท่ีระยะเท่าไหร่ และควรห่างจากหยู่บ้าน I
ระยะเท่าไรก่ีเมตร ครับ I

ทำไมเราต้องย้ายฐานจุดบงไฟ เพราะทางคณะกรรมการท่ีมาด้ดสินบ้ันเขาว่าเป็นสนามท่ีไม่ได้ I
มาตรฐานท่ีสุดในประเทศ และเราเคยเห็นว่าแถวบ้านท่าสวรรค์บ้านหนองทุมเขาก่ีดำเนินการจุด I
กัน ผมเลยว่าจุดน้ีบริเวณริมโขงบ้านหนองเฃ็งก่ีเหมาะสม แต่ถ้าทางท่านสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นด้วย !
หรือมีสถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมก่ีสามารถเสนอได้ครับ ตามท่ีท่านสมาชิกได้ดูตามจอภาพท่ีนำเสนอข้ีน I
ให้ดูบ้ัน จะอยู่บริเวณริมโขงบ้านหนองเฃ็ง เราจะต้ังฐานและจุดเฉียงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียง I
ไปนิดหน่ึง (ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำได้อธิบายและวัดระยะทิศทางทงในการจุดบ้ังไฟ ให้กิบ !
สมาชิกได้รับทราบว่าแต่ละจุดน้ีนระยะทางเท่าไรนานพอสมควร) 1

ถ้าเราย้ายฐานมาบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองเข็ง หันฐานบ้ังไฟไปทางหนองเคลือเขา จะ I 
ดีกว่าไหมครับ

I
เรามีประวัติไหมว่าเราหันไปทางไหนและเกิดบีญหาขี้นระยะกี่เมตร และเรามีงบประมาณ I

สำรองไว้ไหมหากเกิดเหตุข้ีน ถ้าบริเวณริมโขงบ้ันผมกลัวเกิดบีญหาข้ึนมาตามหลังครับ I

ผมก่ีไม่สบายใจในความหมายในหลักการการแข่งข้น ถ้าบ้ังไฟแตกหรือระเบิดก่อให้เกิดความ I
เสืยหายบุคคลท่ีเป็นเจ้าของบ้ังไฟต้องรับผิดขอบ ถ้าเกิดเหตุข้ึนจริงบุคคลบ้ันจะรับผิดขอบไหวไหม I
ครับ

/นายอัมพร....



-๑คา-

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนต1ฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทธ์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาชักสภาฯ เขต ๑

นายนวพล สีขมภู 
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีรจุฒิ เพชรลาชัย 
สมาชักสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตริฯ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชักสภาฯ เจต ๒

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ในการจัดงานบุญบ้ังไฟเรากำหนดจุดไว้กัน ๒ จุด แล้วเราจะนำเสนอเข้าท่ีประชุมใหญ่อีก 
คร้ัง วันจัดงาน วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒(ะ๖๖ เม่ือก่อนขบวนแห่จะเป็นของบ้านโคกสะอาด และบ้าน 
เจริญรัตนํ ดำเนินการปีน้ีท่านจะรับไหมหรือจะทำเป็นขบวนแห่เล็กๆหรืออาจเป็นขบวนแห่แบบ 
๒ เขต ล้าจะเทียบกับตำบลโนนสว่าง ตำบลหนองเสิง ของเขาบ้ันจัดงานใหญ่จริง ขอให้ทุกท่าน 
ช่วยกันเสนอและแสดงความคิดเห็นในวันประชุมใหญ่อีกคร้ังนะครับ

เร่ืองสำคัญทางผู้ใหญ่บ้านหอคำ หมู่ท่ี ๑ ทำหนังสือเข้ามาว่ามีผู้บุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
ฝากท่านสมาชักฯด้วยครับว่าท่ีทำหนังสือเข้ามาบ้ันเป็นท่ีสาธารณะบริเวณไหนเพราะไม่ได้แจ้งมา 
ซัดเจนว่าเป็นสถานท่ีไหน ก็จะมิกรณีหน่ึงท่ีบุกรุกท่ีสาธารณะหนองบัวน้อยบ้านหอคำเหนือเราได้ 
ตำเนินการไปแล้วแต่ไม่เว่าตอนน้ีถีงไหนแล้วเขาปลูกยางพาราคงโตหมดแล้ว และเขาก็ไถขยาย 
พ้ืนท่ีออกมาเยอะแล้วครับ

มิสมาชักท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เชัญครับ 
เชัญท่านยุทธนา วารุกะ ครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชักสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
นายยุทธ'นา วารุกะ สมาชักสภาฯ เขต ๑ ผมมิเร่ืองอ่ืนอยู่ ๒ เร่ือง

๑. ประซาล้มพันธ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชมรมกีฬาฟ,ตบอลตำบลหอคำ มิการแกสอน 
ทักษะฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียน รายละเอียดตามกำหนดการที่แจกให้ครับ วันท่ี ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๖ มิการแช่งขันฟุตบอล VI? ผมเป็นท่ีปรึกษาให้กับซมรมครับ

๒. ฝากถึงกองช่างเทศบาลตำบลหอคำ เร่ืองการชุดร่องระบายน้ําบ้านหอคำ หมู่ท่ี ๑ บริเวณ 
ซอยวัดสุวรรณราขดารามไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชักสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
นายบวพล สีซมภู ผู้อำนวยการกองช่าง ช่วงน้ีทางกองช่างมิภารกิจเยอะแต่จะเร่งตำเนินการให้แล้ว 
เสร็จครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชักสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
นายวีรจุฒิ เพชรลาขัย สมาชักสภาฯ เซต ๒ ฝากท่านประธานสภาฯ ถึงนายกเทศมนตรีฯ ผมอยาก 
ทราบเก่ียวกับงบประมาณเข้ามาหรือยัง และแต่ละโครงการจะเร่ิมตำเนินการตอนไหน เพราะกำลัง 
เข้าหน้าฝนแล้วครับ

ในส่วนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ บั้น เร่ิม 
ตำเนินการแล้ว หลายโครงการแล้วครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชักสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
นายพาย ตองอ่อน สมาชักสภาฯ เขต ๒ ผมขอสอบถามเก่ียวกับโครงการเป็ดหาดทรายคำ ว่าเรา 
ตำเนิบการจัดเก็บรายได้เป็นเงินเท่าไรครับ

ใบส่วนท่ีจัดเก็บรายได้น้ันตอบตอนน้ีไม่ได้ครับ เราไม่ได้เตรียมข้อมูลมา ขอให้เจ้าหน้าท่ีดูข้อมูล 
แล้วจะมาตอบคำถามท่านอีกคร้ังครับ ส่วนตัวผมคงไม่ตำเนินการต่อครับ เพราะการจัดเก็บสำบาก 
เห็นใจพนักงานมากครับน้องๆเขาเหน่ือยกันไม่มิวันหยุดเลยครับ

/นายพาย.,.



นายพาย ตองอ่อน 
สมา?เกสภาฯ เขต ®

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอดิอักด๋ึ ภู่พระอินทร ี
สมาชักสภาฯ เขต ๑

นายสุนทร สุดแล้ว 
เลขาบุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

นายอดิอักด๋ึ ภู่พระอินทร ี
สมาชักสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายพาย ตองอ่อน สมาขิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ท่ีผมถามเก่ียวกับรายได้น้ันผมว่าเป็นโครงการท่ีดี 
ซาวบ้านมีสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้บ้าน เวลาถามไปเท่ียวไหนขาวบ้านก็บอกไปเท่ียวหาดหอคำครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บรีหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายอัมพร ขัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ โครงการเปิดหาดบางคนไม่เข้าใจ และไม่ได้รับ 
ความร่วมมีอเลย ผมก็ได้ตำหนิทางสถานีตำรวจภูธรหอคำ และโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพตำบล 
หอคำ ไปแล้วเพราะเขาไมให้ความร่วมมือเลย และมาตำหนิเราให้รับผิดขอบ เรามีคลิปขัดเจนมาก 
ถ้าเราเอาเร่ืองยังได้เลย เห็นใจลูกน้องด้วยในการทำงาน จะดำเนินการต่อหรือไม่เราคุยกันอีกคร้ัง 
ครับ

มีสมาขิกท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เขิญครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บรีหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นาย 
อดิดีกด้ื ภู่พระอินทรี สมาขิกสภาฯ เขต ๑ ผมฃออบุญาตบ้นทีกวีดีโอในส่วนของผมท่ีจะเสนอได้ 
ไหมครับ

อำนาจในการอนุญาตอยู่ท่ีท่านประธานพิจารณา แต่ถ้าเอาไปเผยแพร่แล้วพลาดพิงผู้อ่ืนเราไม่ 
มีกฎหมายคุมครอง

เร่ืองอ่ืนๆท่ีผมเสนอมีอยู่ ๖ เร่ือง
๑. เร่ืองเก่ียวกับเบอรีโทรอัพท์ อยากให้เจ้าหน้าท่ีทำเป็นทำเนียบไว้เลยเพราะเจ้าหน้าท่ีบาง 

ท่านได้เปล่ียนแปลงเบอร์โทรอัพทํจะได้ติดต่องานได้สะดวกครับ
๖. เร่ืองการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน แล้วเร่ืองบ้านเลขท่ี ว่าใครเป็นคนกำหนด ยกตัวอย่าง 

บ้านไทยเจริญ และบ้านสะง้อ เอาให้เป็นปีจจุบันเพราะมันมีรอยคาบเก่ียวบางหลังมาอยู่ในเขตบ้าน 
สะง้อแต่บ้านเดิมตัวเองเคยอยู่บ้านไทยเจริญพอมาขอบ้านเลขท่ีใหม่จะไปแจ้งเป็นบ้านไทยเจริญท้ัง 
ท่ีเขตบ้านตัวเองอยู่เขตบ้านสะง้อ อยากให้ขัดเจนด้านแนวเขตครับ

๓. เร่ืองน้ําประปาผมเห็นหลายๆบ้านต้ังถังพักน้ําและมีข้อครหาว่าดีงน้ําประปา ออกสำรวจได้ 
ครับว่าเขาติดต้ังแบบไหน

๔. ไฟฟ้าส่องสว่างริมเข่ือนบ้านสะง้อมีการส่งมอบหรือยังครับ เห็นไฟฟ้าไม่ติด ๑ ต้น
๕. เร่ืองการทำตลาดนัดบริเวณหนองปลาดุก ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเทียว ขาวบ้านจะย่ืนเร่ือง 

ทำแพท่องเท่ียว
๖. เร่ืองการสร้างสำนักงานอยากให้พิจารณาใหม่ได้ไหม เรานำงบประมาณตรงนี้มาทำถนน 

ดีกว่าไหมอีกจุดหน่ึงท่ีมีปิญหาคือ ถนนสายบ้านหอคำเหนือ -  บ้านสะง้อ เรากำลังลูกร้องเรียนด้วย 
เส้นโนนยาง -  หนองบัวทอง ผมเห็นหลายๆท่ี งบประมาณท่ีเรากู้มาตำเนินการด้านสาธารญปโภค 
ดีกว่าไหม เรามีเงินทุนสำรองเงินสะสม เราเอามาใข้ได้หรือไม่ เงินเรามันน้อยเหลือเกิน ผมเล็งเห็น 
ถึงความเดือดร้อนของประซาซน และรัฐบาลใหญ่กำลังมาผมอยากให้พิจารณาครับ

เร่ืองเบอร์โทรอัพทํถ้าให้ดีทำเป็นแผ่นป้ายติดทุกครัวเรือนเลยย่ืงดีครับ
เรื่องน้ําประปาถ้าทำแบบน้ันเป็นการเอาเปรียบผู้อ่ืน ฝากท่านปลัดดำเนินการส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ด้วยครับ
/นายสุนทร...



นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขาบุการสภาฯ/ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาฯสมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ /เลขานุการสภาฯ เร่ืองไฟฟ้าส่องสว่างโขล่าเซล 
บริเวณริมเขื่อนบ้านสะง้อ หยู่ท่ี ๖ ท่ีเขานำมาติดต้ังน้ันเราตรวจรับไม่ได้ เพราะมันผิดกับแบบ 
แปลน เม่ือส่งมาก็ไม่สามารถตรวจรับได้ แบบท่ีนำมาติดน้ันเบ้นแบบใหม่ แต่ตามแบบของเราน้ัน 
เบ้นแบบเดิม ก็ขอบคุณท่านที่ช่วยดูจะได้ทำบันทึกหมายเหตุไว้ว่ามีหลอดไหนด้องเปลี่ยนจะได้ 
แจ้งผู้รับเหมาแก้ไขครับ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนต1ฯ

เรื่องการทำตลาดต้องคุยกันยาว ในการทำเบ้นแหล่งท่องเที่ยวทำแพเบ้นความดิดที่ดี 
สถานท่ีก็เหมาะสมต้องคุยกันอีกครั้งครับ

ส่วนเรื่องทำสำนักงานนั้นเบ้บมติในที่ประชุมแล้วและไต้ดำเนินการบางส่วนแล้ว เร่ือง 
ถนนน้ันท่ีผ่านมาผมไม1เแต่ตอนนี้ถนนเล้นนี้เบ้นหัวใจสำคัญและบ้นี้เราก็ได้นำงบประมาณไป 
เยอะพอสมควร ในส่วนท่ีเหลือก็ค่อยดำเนินการต่อไป ถ้าโดนใจมตีก็จำเบ้นเพราะเราก็มีเหตุมี 
ผลกันอยู่ครับ

นายอาทิตย ชัยอันทา 
สมาชักศภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายอาทิตย์ ชัยจันทา สมาขิกสภาฯ เขต ๑ ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับดอนลันทรายบริเวณแม่น้ําโขง 
ถ้าปล่อยไว้นานมันจะเบ้บดอนทรายใหญ่ข้ึนและเบ้นเกาะ หารถมาชุดหรือดันออกจะดีไหมเพราะ 
ถ้าเบ้นดอนใหญ่แล้วจะเบ้นอุปสรรคต่องานแข่งชันเรือยาวประเพณีครับ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ผมคุยกับท่านปลัดแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไร 
ผมเห็นด้วยครับท่ีจะปรับเกรดดอนทรายออก ก็คงต้องหางบประมาณมาดำเนินการจ้างรถแบคโฮ 
เพ่ือปรับเกรดครับ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

มีสมาขิกท่านใดเสนอเร่ืองอ่ีนๆเขิญครับ

นายพาย ตองอ่อน 
สมาชักสภาฯ เขต ๒

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายพาย ตองอ่อน สมาขิกสภาฯ เขต ๒ ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีฯ สมัยที่ผ่านมาเรา 
ดำเนินการมาตลอด ได้รับงบประมาณมาเบ้นถนนยางพาราฯ เราขอเบ้นถนน คสล. ได้ไหม แต่ก็ 
ไม่ได้ว่า จะผู้บริหารคนเก่าหรือคนใหม่บริหารงานดีหมดครับ ดีท้ังสองท่านครับ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

มีสมาขิกท่านใดเสนอเร่ืองอ่ีนๆเขิญครับ

นางมันทยา ลาอัดพรม 
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
นางมันทยา ลาวัดพรม ผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งรายได้จากงานโครงการหาดทรายคำ รายได้ 
ต้ังแต่วันท่ี ๗ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ค่าเช่าท่ี ๑๔,๙๖๐ บาท ค่าจอดรถ ๓,๕๙๐ บาท ค่ารับสมัคร 
๑๘,๐๐๐ บาท รวมเบ้นเงิน ๓๖,๕๔๐ บาท รายละเอียดจะนำเสนออีกคร้ังคะ



ร.*.ต.สมัย นารันหรัรักพั เรีองอนๆสมา?กท่านใดมัเท่ีองเสนอเพ่ืมเติมเขญครับ...หากใม่มัวันน้ีผมกีขอขอบคุณทาง
ประธานสภาฯ ศผะผู้'บ'รหาร สมา?กสภาฯ และผู้เข้าร่วมประทุมทุกท่าน ท่ีเข้าร่วมประทุมในวันน้ี ที่เสนอแนะ

. และให้ข้อคดต่างๆ ให้เกียรติที่งกันและกันช่วยกันพัฒนาและแก้ไขจญหาเพ่ือท่ีนองขาวคำบล
หอคำ หากใม่มสัมา?กท่านใดจะสอบถามหรัอน่าเสนอเพ่ืมเติมผมขอจดการประชุมครับ.,.

๑๒.๔๑ น. ไม่มผูใ้ดเสนอเพ่ืมเติม ประธานสภาฯ จ้ฬ ํงจ ด ประชุม

(ลงท่ีอ) ’ ผู้บันทกรายงานการประชุม
(นางสาวสถาพร คำทุทธๆ)

ผู้ช่วยเจ้าหฟ้าท่ีธุรการ

(ลงข่ือ) ข้-1ไ̂...เ^..บ์น
"'“''■''(■น่ายสุนทใ๙;สุต!แก้ว)

ปลัดเทศบาลๆ /เส'ขาบุการสภาเทศบาลตาบลหอคำ

ผู้ตรวจทานรายงานการใ.!ระชุม

ร.ด.ด. บ"'"" 11
{สมัย,นารันทรรั์กษ์)

ป’?ะ5"ใน9ภาเทคบาลตำบลหอตำ


